

**HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY
VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 32/2020/CV-VPPA

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2020

*V/v: quy định chi tiết mã HS trong Giấy
xác nhận đủ điều kiện môi trường trong
nhập khẩu giấy phế liệu làm nguyên liệu
sản xuất.*

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trong nhiều năm qua, quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp trực thuộc Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam đã và đang thực hiện rất nghiêm túc các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các Bộ, Ngành, các quy định của pháp luật hiện hành, liên quan đến lĩnh vực nhập khẩu và sử dụng phế liệu để làm nguyên liệu sản xuất.

Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam nhận được ý kiến của một số doanh nghiệp hội viên, kiến nghị về những vướng mắc, bất cập trong việc cấp chi tiết các mã HS trong Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (Giấy xác nhận).

Từ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều năm qua, các doanh nghiệp nhận thấy việc quy định mã HS trong Giấy xác nhận cho từng doanh nghiệp là đúng, các doanh nghiệp sẽ chỉ được nhập khẩu và sử dụng loại phế liệu cần thiết, tương ứng với các điều kiện về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp đó, phù hợp với thiết bị, công nghệ và các biện pháp bảo vệ môi trường, phù hợp với công suất trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) mà doanh nghiệp đó đã được các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan phê duyệt.

Tuy nhiên, cũng từ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp nhận thấy trong nội dung Giấy xác nhận hiện hành cũng vẫn còn có những điểm bất cập, cần được xem xét cải tiến và chỉnh sửa, đó là: Bộ Tài nguyên và Môi trường không nên ấn định khối lượng phế liệu tái chế riêng cho từng mã HS, mà chỉ nên cấp tổng khối lượng phế liệu tái chế được phép nhập khẩu cho doanh nghiệp, như vậy sẽ thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh, bởi vì Giấy xác nhận cấp theo quy định có thời hạn rất dài (trước là 3 năm và nay sẽ là 5 năm).

Trong suốt thời gian dài như vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ có nhiều thay đổi để phù hợp với thị trường, nhất là đối với các doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm, phải sử dụng nhiều loại phế liệu khác nhau.



tương ứng với nhiều mã HS. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngoài việc phải tuân theo Quy luật giá trị, còn phải chịu sự điều tiết và chi phối bởi quan hệ cung - cầu theo cơ chế thị trường. Theo đó, các doanh nghiệp sẽ phải sản xuất loại sản phẩm nào khách hàng và thị trường cần, khi đó mới có nhu cầu mua và sử dụng loại nguyên liệu tương ứng để sản xuất loại sản phẩm đó.

Vì vậy, việc Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể khối lượng phế liệu tái chế cho từng mã HS, làm hạn chế sự linh hoạt của doanh nghiệp trong chuyển đổi các loại sản phẩm theo yêu cầu của thị trường, doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong quá trình sản xuất kinh doanh. Với mục đích bảo vệ môi trường trong việc nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, các quy định nên tập trung cụ thể về các tiêu chí có ảnh hưởng đến môi trường (tạp chất, độ ẩm...), không cần thiết đi sâu vào các tiêu chí phân loại (mã HS) và khối lượng hàng hóa nhập khẩu của từng mã HS. Vì cả 03 mã HS được phép nhập khẩu theo Quyết định 28/2020/QĐ-TTg đều là giấy phế liệu, đều được sử dụng để sản xuất ra giấy tái chế các loại. Việc nhập khẩu và sử dụng loại mã HS nào (trong nhóm được phép) để làm nguyên liệu sản xuất nên là quyền quyết định của doanh nghiệp. Căn cứ theo nhu cầu và thị trường, doanh nghiệp có thể chuyển đổi loại nguyên liệu cho phù hợp từng loại mặt hàng, nhưng vẫn phải tuân thủ các quy định, quy chuẩn và chỉ tiêu về môi trường.

Trên cơ sở đó, Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, bổ sung nội dung của Giấy xác nhận cho phù hợp với thực tế, cụ thể: chỉ nên cấp tổng khối lượng phế liệu và các loại mã HS được nhập, không nên cấp khối lượng chi tiết cho từng mã HS, các cơ quan quản lý Nhà nước cũng chỉ nên theo dõi và trừ lùi tổng khối lượng phế liệu mà mỗi doanh nghiệp thực tế đã nhập, để các doanh nghiệp được tự quyết định về khối lượng của từng mã HS cần nhập, như vậy doanh nghiệp sẽ chủ động và thuận lợi hơn trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Lưu: VT, VPHH.

**TM. BAN CHẤP HÀNH
HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM**


**PHÓ CHỦ TỊCH
TỔNG THƯ KÝ**
Đặng Văn Sơn